



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

เรื่อง การยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดจึงขอชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย นั้น

เนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้กำหนดวิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอให้ผู้มีสิทธิสอบตามประกาศดังกล่าว ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบทางเว็บไซต์ <http://obecprovince64.com> ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดระยะเวลานี้ ถือว่าเป็นผู้เข้าสอบในจังหวัดที่สมัครสอบไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัลลภ ไม้จำปา)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

เลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย